

ด่วนที่สุด

ที่ ขพ ๐๐๒๑ / 18583



ศาลากลางจังหวัดชุมพร
ถนนไตรรัตน์ ขพ ๘๖๐๐๐

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน เหตุอุทกภัย

เรียน คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดชุมพร (ก.ข.ภ.จ.ชุมพร)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ฉบับที่ ๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง สิ้นสุดสาธารณภัย/สถานการณ์ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยได้เกิดอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ซึ่งจังหวัดได้ออกประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง
เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้ส่วนราชการ
หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเขต
พื้นที่ประสบภัย

จังหวัดชุมพร จึงขอส่งสำเนาประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/
เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เหตุอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอสวี จังหวัดชุมพร รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชาติ สาราบรรณ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร

ฝ่ายส่งเคราะห์ผู้ประสบภัย

โทร., โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๓๒๓๐



ประกาศจังหวัดชุมพร

เรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
เหตุอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอสวี

.....

ด้วยได้เกิดเหตุอุทกภัย เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรง โดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอุณหภูมิลดลง ๑ - ๒ องศาเซลเซียส สำหรับในช่วงวันที่ ๒๐ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ประชาชนในภาคใต้ขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ทั้งนี้ จากสถานการณ์ข้างต้น ทำให้เกิดอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอสวี เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ซึ่งภัยดังกล่าวเป็นสาธารณภัย/ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน บ้านเรือน และสิ่งสาธารณประโยชน์

เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน อาศัยอำนาจตามความ ข้อ ๒๐ วรรคสาม ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อำนวยการจังหวัด จึงประกาศให้พื้นที่หมู่ที่ ๑ - ๑๔ ตำบลกรน เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว และดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๓ เดือน นับแต่วันที่เกิดภัย

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอภิชาติ สารบรรณ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร



ประกาศจังหวัดชุมพร

เรื่อง สิ้นสุดสาธารณภัย/สถานการณ์ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เหตุอุทกภัย

ตามที่จังหวัดชุมพรได้ออกประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุอุทกภัย เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรง โดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอุณหภูมิลดลง ๑ - ๒ องศาเซลเซียส สำหรับในช่วงวันที่ ๒๐ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ประชาชนในภาคได้ขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม และสาธารณภัย/ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินดังกล่าวยังไม่ยุติตามประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ในพื้นที่อำเภอสวี เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

บัดนี้ สถานการณ์สาธารณภัย/ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินดังกล่าว ได้ยุติลงแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอภิชาติ สาราบรรณ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร